



SAMYE

พิธีบูชาลามะ นอร์ล่า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 9.15 – 12.15 น.



เรายินดีที่จะประกาศกิจกรรมออนไลน์ทั่วโลกคือ พิธีบูชาลามะ นอร์ล่า พิธีบูชาที่จะมีการถ่ายทอดออนไลน์นี้ จัดขึ้นในวันที่ตรงกับวาระครบรอบปรินิรวาณะของปรมาจารย์ เจซุน มิลาเรปะ ซึ่งถือเป็นสิริมงคล นอกจากนั้น เนื่องจากการปฏิบัตินี้จะจัดขึ้นในเดือนแรกของปีตามปฏิทินทิเบต บุญกุศลที่เกิดขึ้นจึงทบทวี เพราะทั้งเดือนนี้ตรงกับวาระครบรอบการแสดงปาฏิหาริย์ของพระศากยมุนีพุทธเจ้าอีกด้วย หากท่านต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกอ่านที่เพจ Bumgyur Dawa (บุมจัวร์ ดาวา) เดือนแรกของปีตามปฏิทินทิเบต

ลามะ นอร์ลา เป็นปางหนึ่งในปางทั้งสิบสองขององค์คุรุ รินโปเช ท่านเป็นองค์รวมของเทพแห่งโรคทรัพย์ที่ตรัสรู้แล้วทุกพระองค์ การปฏิบัติลามะ นอร์ลา มีอยู่ในธรรมสมบัติชกสิง เตร์ซาร์ องค์คุรุ รินโปเช ได้สอนไว้ว่าเมื่อประสงค์จะเพิ่มพูนโรคทรัพย์ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะถวายเครื่องบูชาและปฏิบัติกรให้ทานได้อย่างไรเสียก่อน การฝึกปฏิบัติให้ทานนั้น เราสามารถเริ่มโดยให้สิ่งเล็กน้อย และจึงค่อยๆ เพิ่มพูนทานให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติชาวพุทธ นอกจากการเอื้อเฟื้อแผ่ต่อสรรพสัตว์แล้ว เรายังฝึกฝนการให้ทานโดยจัดถวายเครื่องบูชาบนหิ้งให้สวยงามอีกด้วย

การปฏิบัตินี้ช่วยเพิ่มพูนโรคทรัพย์ระดับภายนอก ภายใน และระดับลับ โรคทรัพย์ระดับภายนอกรวมถึงวัตถุสิ่งของต่างๆ เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยที่สบาย เป็นต้น โรคทรัพย์ระดับภายในก็คือโชคลาภและบุญกุศลของเรา เช่น ความพึงพอใจ ความเอื้อเฟื้อ และการมีจิตใจที่สงบ โรคทรัพย์ระดับลับก็คือความเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งหรือศูนยตา การพัฒนาความรู้ตัวภายในที่เรามีอยู่แล้ว และการตระหนักถึงคุณลักษณะแห่งการตื่นรู้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

นอกจากนี้ ท่านพักชก รินโปเช เคยกล่าวถึงการตั้งคูดโรคทรัพย์และความเข้าใจที่สมบูรณ์ในเรื่องนี้ไว้ในสาส์นวันครุฑที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลามะ นอร์ลา ซึ่งท่านสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [Guru Rinpoche Day message about Lama Norlha](#)

สำหรับผู้ที่มีโรคทรัพย์อยู่ หากท่านนำโรคทรัพย์มาไว้บนหิ้งบูชาของท่านในระหว่างพิธีบูชานี้จะเป็นการดี หากท่านไม่มีโรคทรัพย์ เราขอเชิญชวนให้ท่านร่วมพิธีปฏิบัตินี้ด้วยการใช้ดอกไม้และรูป เป็นต้น มาประดับตกแต่งหิ้งบูชาของท่านให้สวยงามได้

ท่านพักชก รินโปเช จะเริ่มพิธีบูชาจากวิหารหลักที่ถ้ำสุระ พร้อมกับผู้อยู่ปฏิบัติปลีกวิเวกสามปีที่ถ้ำสุระ เครื่องบูชาที่จะถวายในพิธีนี้จะจัดเรียงอยู่ด้านหน้าของถ้ำปฏิบัติขององค์คุรุ รินโปเช

ขอให้สังเกตว่า

กิจกรรมนี้ไม่มีการสวดสังฆสม แต่ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนทางแอปซุมเพื่อเข้าร่วมพิธีบูชาออนไลน์ทางซุม

การลงทะเบียนทางแอปซุม

กรุณา [คลิกที่นี่](#) เพื่อลงทะเบียน

การเข้าร่วมทางยูทูป

ในขณะที่มีการถ่ายทอดพิธีผ่านทางแอปซูม ท่านสามารถชมการถ่ายทอดสดชุมชนที่ตั้งของซัมเย่ได้ทางยูทูป โดย [คลิกที่นี่](#)

[ท่านสามารถคลิกดูบทสวดได้ที่นี้](#)

ร่วมบริจาค

กิจกรรมนี้เป็นการบูชาครั้งสุดท้ายของชุดพิธีชกบุมของเรา หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคในพิธีนี้ กรุณาคลิก [ที่นี่](#)